

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงลำโรง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงลำโรง  
\*\*\*\*\*

**สมาชิกที่มาประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุนทร หลายทวีวัฒน์	ตำแหน่งประธานสภาเทศบาล	สุนทร หลายทวีวัฒน์	
๒	นายเจียม เดชะบุรีรัมย์	รองประธานสภาเทศบาล	เจียม เดชะบุรีรัมย์	
๓	นายสันต์ ตรวจนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	สันต์ ตรวจนอก	
๔	นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล	พินันท์ ดวงลูกแก้ว	
๕	นายวิชัย บุญค้ำ	สมาชิกสภาเทศบาล	วิชัย บุญค้ำ	
๖	นางสมพร อุ่นใจ	สมาชิกสภาเทศบาล	สมพร อุ่นใจ	
๗	นายชิต แซ่มซ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล	ชิต แซ่มซ้อย	
๘	นายพล โกสุม	สมาชิกสภาเทศบาล	พล โกสุม	
๙	นายหนูเล็ก กวดนอก	สมาชิกสภาเทศบาล	หนูเล็ก กวดนอก	
๑๐	นายประสิทธิ์ ไพเราะ	สมาชิกสภาเทศบาล	ประสิทธิ์ ไพเราะ	
๑๑	นายเหล็ก โกสุม	เลขานุการสภาเทศบาล	เหล็ก โกสุม	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพชรไธสง	นายกเทศมนตรี	เพชรไธสง	
๒	นายฉลอง ตรวจนอก	รองนายกเทศมนตรี	ฉลอง ตรวจนอก	
๓	นายศักดิ์ดา ชาทัน	รองนายกเทศมนตรี	ศักดิ์ดา ชาทัน	
๔	นายปวิวรรณ์ ภูลังกา	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ปวิวรรณ์ ภูลังกา	
๕	นายเหรียญทอง ก้อนแก้ว	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	เหรียญทอง ก้อนแก้ว	
๖	นายสุรียา หาญจิตร	ปลัดเทศบาล	สุรียา หาญจิตร	
๗	นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	ยุทธนา ศรีประภาพงศ์	
๘	นายคมสันต์ เชื้อกุดรู	ผู้อำนวยการกองช่าง	คมสันต์ เชื้อกุดรู	
๙	นางพรรณิ สุริยะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรรณิ สุริยะ	
๑๐	นายคำผูน เรียงนอก	ผู้อำนวยการกองศึกษา	คำผูน เรียงนอก	
๑๑	นางเรณู คำมิสา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	เรณู คำมิสา	
๑๒	นายทองพูน กากแก้ว	สารวัตรกำนัน	ทองพูน กากแก้ว	
๑๓	นายคชานันท์ เกษนอก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	คชานันท์ เกษนอก	
๑๔	น.ส.ประนอม รัตนศาลาแสง	เจ้าพนักงานธุรการ	ประนอม รัตนศาลาแสง	

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๕	น.ส.จิตรลดา ชนะพาล	นักพัฒนาชุมชน	จิตรลดา ชนะพาล	
๑๖	นางสันทนา แพมไธสง	เจ้าพนักงานธุรการ	สันทนา แพมไธสง	
๑๗	นายประพันธ์ พุ่งสวรรค์	คนงานทั่วไป	ประพันธ์ พุ่งสวรรค์	
๑๘	นางศิริประภา ภูแผ่นนา	เจ้าพนักงานธุรการ	ศิริประภา ภูแผ่นนา	
๑๙	จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชัยณรงค์ เทียบแสน	
๒๐	น.ส.กรรณิการ์ บุญเหลือ	นิติกร	กรรณิการ์ บุญเหลือ	
๒๑	น.ส.พรรษา วันสา	พนักงานจ้างทั่วไป	พรรษา วันสา	
๒๒	นางนิภาพร ทิทา	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	นิภาพร ทิทา	

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑** เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาเทศบาล

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผมขอเข้าวาระการประชุมวาระที่ ๑ เลยนะครับ ตามที่ได้มีพระราชบัญญัติประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ ก็จะแปลกไปกว่าทุกครั้ง ผมจึงอยากจะนำเรียนท่านสมาชิกสภาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรา ด้วยมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ทำหนังสือถึงสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้ว แต่ผมก็จะขอแนะนำเรื่องนี้มาแจ้งกับที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นวางตัวเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุน พรรคการเมืองใด หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการหาเสียงไม่ว่าทางใดๆและให้ทราบถึงความผิด และบทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อไม่ให้มีกระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษ ตามกฎหมาย ซึ่งจะถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราก็ว่าได้ เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมมิได้กำหนดไว้ ผมจึงขอแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบและวางตัวเป็นกลาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งบทลงโทษก็ถือว่ารุนแรงนะครับ โดยบทลงโทษ ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้งของผู้นั้น มีกำหนด ๒๐ ปี ผมก็ขอให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

**ระเบียบวาระที่ ๒** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสร้างครั้งที่แล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายงานการประชุม ได้ส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม หรือไม่ครับ เชิญครับ ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมนะครับ เมื่อไม่มีท่านใด ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ

มติที่ประชุม

-รับรอง-

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - เดือนกันยายน ๒๕๖๑)

ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่วาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ ๓.๑ รายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ

นายเพียว เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเพียว เพราะไธสง นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง ก่อนอื่นนะครับ ทางคณะผู้บริหาร ในปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในนามคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ก็ต้องขอขอบพระคุณ สำหรับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะจากสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนผู้นำองค์กรต่างๆ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เกิดผลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ได้ดำเนินการตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภา อย่างเคร่งครัด ในการดำเนินงานโครงการต่างๆตามที่ได้แถลงไว้และบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอาจจะมียางโครงการที่มีปัญหา แต่ก็ได้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เอกสารทุกท่านได้รับแล้วนะครับ โครงการที่เราได้ดำเนินการ ที่จะต้องมีการรายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริฯ ซึ่งรัฐบาลได้สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกต้นไม้ตามที่สาธารณสุข การปลูกหญ้าแฝก อาจจะมีปัญหาในการดูแลบ้าง หลังจากมีการปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตรงนี้เราก็ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนภายในตำบลและในส่วนของอำเภอ เราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้จิตอาสาของเราเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

ด้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เราก็มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในตำบลบึงสำโรงของเรา มีการให้ความรู้ตามหมู่บ้านต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุในแต่ละหมู่บ้าน และกิจกรรมของเยาวชน หรือโครงการดูแลสตรีที่ตั้งครรภ์ ที่ลงทะเบียนไว้กับทางเทศบาล ก็ได้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีโครงการ ที่เราได้ประสานของงบประมาณจากจังหวัด ศูนย์บ้านพักเด็กและคนชรา และองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในตำบล ซึ่งก็ได้ดำเนินการมาในทุกปีอย่างต่อเนื่อง

ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปีที่แล้วก็ถือว่าสถานการณ์ภัยแล้ง ก็เกิดขึ้นในตำบลของเรา แต่ตามการประเมินและการติดตามสถานการณ์ต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ อาจจะมีบางโรงเรียนบางหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหรือว่าน้ำไม่เพียงพอ งานป้องกันของเราก็นำน้ำไปบริการให้กับพี่น้องทั้งในโรงเรียน วัด หรือหมู่บ้านต่างๆ รวมทั้งนอกพื้นที่ตามที่มีการร้องขอมา ในส่วนของการตั้งศูนย์ปฏิบัติการในโครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ ทางเทศบาลของเราก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดอุบัติเหตุและสนองนโยบายของทางราชการ มีการตั้งจุดบริการประชาชนที่สี่แยกบึงพะไลทางไปบ้านโมกมัน ก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนั้นยังได้มีการเฝ้าระวังเกี่ยวกับปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในตำบล ทั้งให้การสนับสนุน รถดับเพลิง เมื่อเกิดกรณีไฟไหม้ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

ในส่วนของงานกองคลังปีที่แล้ว เราก็ได้มีโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี ที่จะนำมาใช้เป็นครั้งแรก ก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ในตำบล เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีนี้เราก็จะได้ใช้เป็นครั้งแรก ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนสำรวจอยู่นะครับ และในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน โดยการจัดทำเป็นตารางในการออกหน่วยให้บริการ นอกเหนือจากการรับบริการอยู่ที่สำนักงานเทศบาลแล้ว เรายังได้ออกหน่วยจัดเก็บภาษี ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งในปีนี้ก็คาดว่าจะดำเนินการเหมือนอย่างเดิม นะครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในแต่ละหมู่บ้านในการจัดเก็บภาษี

ในส่วนของกองการศึกษา จะได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานวันเด็ก หรือโครงการประเพณีต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เราก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี นอกเหนือจากนั้นในแต่ละปีการศึกษา ในช่วงเปิดเทอมเราก็จะมีการปฐมนิเทศผู้ปกครองเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองกับคณะผู้บริหาร ครู ผู้ดูแลเด็ก ในการร่วมกันวางแผนในการที่จะให้การศึกษาของลูกหลานเราเดินหน้าไปในทิศทางใด และมีอีกโครงการหนึ่งของกองการศึกษาคือ โครงการสร้างห้องน้ำที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ ตอนนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงานครับ

ในส่วนของกองสาธารณสุข ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการสำคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำซึ่งเป็นแนวนโยบายของทางรัฐบาล ที่กำชับมาให้แต่ละพื้นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับโครงการกำจัดวัชพืชตามแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินการของโครงการก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรครับ และนโยบายของทางราชการเร่งรัดหรือผลักดัน ที่เป็นโครงการเร่งด่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ที่ทางส่วนกลางได้สั่งการมายังทุกท้องถิ่นให้ดำเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเราเองก็ได้มีการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการลดขยะในชุมชนโดยมีการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการคัดแยกขยะชุมชน ให้ความรู้กับทุกหมู่บ้าน ในการคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าขยะ และง่ายต่อการกำจัด นอกเหนือจากนั้นก็มีการณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่เป็นปัญหาในทุกปี ซึ่งปีที่แล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ และก็มีโครงการโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งปีที่แล้วก็ได้มีการฉีดวัคซีน ก็ถือว่าผล

การดำเนินงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ แม้อาจจะเข้าไปบ้างเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนทางจำนวนของสัตว์เลี้ยง และข้อกฎหมายต่างๆ ก็ทำให้หัวขุ่นไม่เพียงพอ แต่เราก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีนะครับ และประมาณวันที่ ๒๕ มีนาคมที่จะถึงนี้เราก็จะมีการรณรงค์เกี่ยวกับโรคเอดส์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับ ตรงนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและคณะผู้บริหารเข้าร่วมด้วยนะครับ

และในส่วนของกองช่าง โครงการก่อสร้างพื้นฐานต่างๆเราก็ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติทุกโครงการ และที่มีปัญหาอยู่ประมาณ ๓ โครงการ ที่ได้ขอขยายไปในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่โครงการถนนลูกรัง บ้านหนองปรือใหม่ จากมาบรกดฟ้าไปหนองโพธิ์ โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านโมกมัน โครงการวางระบายน้ำบ้านโนนสะอาด ซึ่งก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง ตรงที่หาผู้รับจ้างยาก และอีกประการหนึ่งคือมันอยู่ในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนทำการเกษตร และไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงหน้าฝน จึงทำให้ขอขยายระยะเวลามาเป็นในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งตอนนี้ที่บ้านโมกมันก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ ส่วนของในบ้าน โนนสะอาดก็อยู่ในช่วงดำเนินการ และของหมู่ ๙ ก็อยู่ในช่วงดำเนินการ เช่นเดียวกันครับ ในส่วนของกองช่างยังมีกรณีการขอขยายเขตไฟฟ้าในแต่ละหมู่บ้าน ในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดปีที่ผ่านมามาทางที่ทางกองช่างได้ดำเนินการแทบทุกวัน คือการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน ก็มีผู้มายื่นคำร้อง อยู่บ่อยครั้ง จึงได้ออกไปซ่อมแซมไฟฟ้าตามหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้ง นอกเหนือจากนั้นก็มีการซ่อมแซมถนนเส้นทาง ในการทำการเกษตรที่จะทำให้พี่น้องเดินทางไปมาอย่างสะดวกในช่วงขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างบางส่วน ซึ่งยังมีบางที่ยังซ่อมไม่หมดเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้มีจำนวนจำกัด นอกจากโครงการที่ตั้งไว้ตามเทศบัญญัติแล้วนะครับ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล เราก็ได้ของบประมาณจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นโครงการขุดลอกหนองอ้อ ของหมู่ที่ ๘ จากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๑ ล้านบาท โครงการขุดลอกหนองข้างตาย งบประมาณ ๖ ล้านบาท โครงการขุดลอกบึงสำโรง สำหรับโครงการนี้ต้องขอเรียนว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนของเราร้องเรียนไปยังกรมทรัพยากรน้ำ ว่าให้มีการตรวจสอบว่าการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ จึงทำให้โครงการต้องหยุดชะงักไป ครับสำหรับรายงานการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ จะชมเชย หรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานอย่างไร หรือไม่ครับ เชิญครับ เชิญ ท่านพินันท์ ดวงลูกแก้ว ครับ

นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอยากจะถามนายกเทศมนตรีนะครับ คืองานวางท่อระบายน้ำบ้านโมกมัน นายกเทศมนตรีก็ได้อธิบายว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผมว่ามันยังไม่เสร็จครับ เนื่องจากมันยังทำไม่ตลอดแนว ตามที่เราได้คุยกันไว้นั้น สำหรับท่อมันไม่ตลอดแนว เราก็จะเอาโครงการถนน คสล. มาทำให้เสร็จ และทางผู้รับเหมา ก็ยังไม่อยากเอารถกลับ เนื่องจากเขาอยากจะทำต่อเพื่อให้เสร็จ แต่เนื่องจากมันเป็นมานานแล้วผู้รับเหมาจึงได้นำรถกลับไปแล้ว จึงอยากไปเรียนถามนายกเทศมนตรีว่าได้ดำเนินการหรือไม่ ใน

โครงการถนน คสล. นั้นไม่ทราบว่าโครงการได้เขียนเสร็จหรือยัง ผมก็อยากให้ทำให้เสร็จ  
ขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาท่านอื่นครับ เชิญท่านชิต แซ่มซ้อย ครับ

นายชิต แซ่มซ้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของผมก็อยากจะถามท่าน  
นายกเทศมนตรีว่าในการซ่อมแซมเรื่องของท่านบักน้ำ ที่น้ำจากบึงสำโรงไหลออกไป  
ไม่ได้มีการปิดกั้น ในส่วนของท่านบปากตก ราษฎรเดือนร้อนต้องเอารถไปทำคูขึ้น และใน  
ส่วนของท่านบหนองกตหนองหวาย ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข น้ำก็ไหลลงแม่น้ำชี ในส่วนของ  
ตรงนี้ก็อยากให้ท่านนายกเทศมนตรีไปช่วยดูแลให้ด้วยครับ ซึ่งท่านก็เคยได้รับปากไว้แล้ว  
ครับว่าจะไปทำให้ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล มีท่านสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ มีท่านสมาชิก ๒ ท่านได้สอบถามท่าน  
นายกเทศมนตรี ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แถลงไปแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าท่านจะตอบ  
คำถามอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ

นายเพียว เพราะไฮสง  
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทั้ง ๒ ท่าน ที่ได้มีความเป็นห่วงในความเดือดร้อน  
ของพี่น้องประชาชน ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาเขต ๒  
ท่านพินันท์ ดวงลูกแก้ว เกี่ยวกับโครงการวางท่อระบายน้ำของบ้านโมกมัน ที่ท่านว่ายังไม่  
แล้วเสร็จ แต่นายกเทศมนตรีว่าเสร็จ ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นประมาณการของกองช่าง ที่ได้  
ประมาณการไว้ ตามงบประมาณ และที่ว่าแล้วเสร็จนั้นคือแล้วเสร็จตามโครงการที่ได้มีการ  
ประมาณการไว้เท่านั้น ซึ่งอยู่ในกรอบงบประมาณ ๔ แสนกว่าบาท ซึ่งมันยังไม่แล้วเสร็จ  
ตลอดแนว โดยในการนี้ทางกองช่างก็ได้มีการประมาณการเพิ่มเติมไว้แล้วว่าจะทำต่อให้  
ตลอดแนว โดยใช้งบประมาณ ๒ แสนกว่าบาท ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง  
และในส่วนของท่านชิต เกี่ยวกับเรื่องท่านบักน้ำนั้น ตรงนี้ผมก็ให้ทางกองช่างไป  
ประมาณการแล้ว น่าจะใช้งบประมาณราว ๓ หมื่นกว่าบาท และบังเอิญว่าโครงการนี้เรา  
ไม่ได้กำหนดไว้ในแผน ถ้าหากว่าจะดำเนินการจริงๆ ก็ต้องอาศัยกระบวนการจากเวที  
ประชาคมบ้านหนองปรือ เพื่อให้เทศบาลตำบลบึงสำโรงดำเนินการแก้ไขปัญหาความ  
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งผมก็ขอเรียนว่าทางเทศบาลได้ดำเนินการประมาณการ  
เรียบร้อยแล้ว ผมก็อยากให้ทาง หมู่บ้านทำการประชาคม และส่งผลการประชาคม ทำเรื่อง  
มายังเทศบาลให้ดำเนินการครับ ผมก็มีเรื่องนำเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

มติที่ประชุม -รับทราบ-

### ๓.๒ การติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประธานสภาเทศบาล เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การติดตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียนเชิญครับ

นายเพียว เพราะไฮสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๙ (๒) ได้ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นต่างๆให้กับผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ทางผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอต่อสภาท้องถิ่นในลำดับต่อไป พร้อมทั้งประกาศผลการ ดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่เปิดเผยภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่ได้รายงานผล ซึ่ง ต้องปิดประกาศไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และผู้บริหารท้องถิ่นเสนอการติดตาม และประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบเป็นที่เปิดเผย ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่คณะผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และจะต้อง เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการ พัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรงที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตามคำสั่งที่ ๖๖๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายสันต์ ตรวจนอก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง กรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ ไพเราะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง กรรมการ
๓. นายเหล็ด โกสุม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง กรรมการ
๔. นายสรารุช ชนะพาล ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๕. นายกฤษณะ ตรวจนอก ผู้แทนประชาคม กรรมการ
๖. นายฐานิส สมนึก ตัวแทนส่วนราชการ กรรมการ
๗. นางเรณู ชัยศักดิ์ศรี ตัวแทนส่วนราชการ กรรมการ
๘. นายคำพูน เรียงนอก หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการ
๙. นายยุทธนา ศรีประภาพงศ์ หัวหน้าส่วนการบริหาร กรรมการ
๑๐. นายหลัด ลายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นายสุทธิ สนตาเถร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

และก็มี จ.อ.ชัยณรงค์ เทียบแสน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการได้พิจารณาแผนใน ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบึงสำโรง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก็มีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา ๔ ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งมีการ เปลี่ยนแปลงบางโครงการ และอาจจะมีเพิ่มเติมในบางโครงการและมีการสรุปผลแผนการ พัฒนา เปรียบเทียบแผนการพัฒนาของปีที่แล้วกับปีปัจจุบัน และมีการเสนอแนะความ คิดเห็นต่างๆในการประเมินผลนะครับ เอกสารก็ได้มีการแจกให้กับทุกท่านได้ดูแล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบดูตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับนะครับ ขอขอบคุณ

ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะ ครับ เมื่อไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

**๕.๑ กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ  
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓**

ประธานสภาเทศบาล เข้าระเบียบวาระที่ ๕ ครับ เรื่องที่เสนอใหม่ เริ่มที่ ๕.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และสมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ ๑๑ จะเกี่ยวกับเราใน (๒) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้น จะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด ก็เหมือนที่เราได้ปฏิบัติมาทุกปีนะครับ คือการประชุมในสมัยแรกของแต่ละปี เราก็จะมากำหนด สมัยประชุมสมัยสามัญของปีนั้นว่าเราจะกำหนดไว้กี่สมัย และมีกำหนดกี่วันและกำหนดการประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ก็ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้เสนอเกี่ยวกับที่ประชุมจะได้มีการลงมติกันนะครับเชิญที่ประชุมครับ เชิญท่านสมพร อุ่นใจครับ

นางสมพร อุ่นใจ ดิฉันขอเสนอ ๔ สมัยค่ะ  
สมาชิกสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ หากท่านสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ๔ สมัย โปรดยกมือขึ้น

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ประธานสภาเทศบาล ต่อไปเป็นการกำหนดวันที่จะมีการประชุมสมัยสามัญ ทั้ง ๓ สมัยที่เราจะประชุมต่อไป และกำหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เชิญครับ



นายเจียม เดชะบุรีรัมย์  
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายเจียม เดชะบุรีรัมย์ ขอเสนอสมัยประชุม ๔ สมัย โดยเริ่มสมัยแรกในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน และขอเสนอการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วันครับ

ประธานสภาเทศบาล

ครับมีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบตามที่ท่านเจียมเสนอ โปรดให้ยกมือขึ้นนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

**๕.๒ ญัตติขอความเห็นชอบสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน**

**เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา**

ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าเรื่องที่ ๕.๒ นะครับ เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องอภิปรายครับ

นายเพียว เพราะไธสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับการขอญัตติในครั้งนี้ครับ ก็สืบเนื่องจากว่าจังหวัดนครราชสีมาแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และก็จะเป็นประโยชน์ในการรักษาทรัพยากรสมบัติของแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและทั่วประเทศได้ให้ความเห็นชอบและให้ความสำคัญในการสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้มีการคัดเลือกพื้นที่ในหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลของเราก็ได้คัดเลือกบ้านกุดปลาฉลาด เป็นพื้นที่เป้าหมายนำร่อง และจะอนุรักษ์ในเรื่องสมุนไพรที่หายากที่มีในพื้นที่ และได้มีการประชาคมหมู่บ้านในการเข้าร่วมโครงการนี้แล้วซึ่งทุกท่านก็คงจะได้รับในเอกสารที่ได้แจกให้แล้วนะครับ และนอกจากนั้นนายกเทศมนตรี ก็จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการร่วมสนองโครงการพระราชดำรินะครับ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานพระราชวัง และจากนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทำแผนที่ และข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผมขอสรุปเพิ่มเติมนะครับ คือโครงการนี้ถ้าเราจะสมัครเข้าร่วม เราต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ถ้าสภาเทศบาลไม่ให้ความเห็นชอบเราก็ไม่สามารถสมัครเข้าร่วม โครงการนี้ได้ครับ ผมจึงได้เสนอญัตตินี้เพื่อขอมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลครับ ขอขอบคุณครับ

มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญท่านเจียม เดชะบุรีรัมย์

ประธานสภา

เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมสงสัยว่า พันธุ์พีชที่หายาก เราจะไปหามาจากไหนครับ และคำว่าสมัครเข้าร่วมนี้จะให้ผู้ใดเป็นคนสมัคร เป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สมัครครับ ผมยังไม่เข้าใจในส่วนนี้ครับ

ขอเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลชี้แจงเพิ่มเติมครับ

ประธานสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาที่เคารพ กรณีนี้จะป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้ดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในขณะนี้ในส่วนของตำบลแก้งสนามนางก็เหลือเพียงแค่เทศบาลตำบลบึงสำโรงเท่านั้นที่ยังไม่สมัคร ซึ่งตามที่ท่านร้องประธานสภาเทศบาลได้ถามนะครับ ในขั้นตอนของการสมัคร เราไม่ได้เป็นคนกำหนดนะครับ แต่สำนักพระราชวังเป็นผู้กำหนดกำหนดขั้นตอนต่างๆ เช่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกพื้นที่ ในหมู่บ้านโดยสำรวจพันธุ์พืชพันธุ์ไม้หายากที่เห็นควรอนุรักษ์ไว้ นั่นก็หมายความว่าพันธุ์พืชพันธุ์ไม้หายากนี้ ก็คือพันธุ์พืชพรรณไม้ที่เรามีอยู่แล้วในเขตพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะมีอนุรักษ์พันธุ์ได้ เพื่อจะเก็บเป็นข้อมูลในฐานข้อมูล ซึ่งเราก็ได้สำรวจและได้มีการประชาคมหมู่บ้านว่าเราจะเข้าร่วมโครงการ เมื่อเราประชาคมเสร็จแล้วเราก็จะนำเสนอ สภาเทศบาลให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วม ส่วนผู้ที่เข้าร่วมก็คือเทศบาลตำบลบึงสำโรงนะครับ โดยสภาเทศบาลจะเป็นเพียงผู้ให้ความเห็นชอบครับ และเมื่อสภาให้ความเห็นชอบเทศบาลก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปครับ จึงขอแนะนำเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักปลัดครับ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีผมขอให้ลงมติเลยนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม	เห็นชอบ	๑๐	เสียง
	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
	งดออกเสียง	๑	เสียง (ประธานสภา)

**๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมเป็น**

**คณะกรรมการกองทุนฯ**

ประธานสภาเทศบาล                      เข้าสู่เรื่องที่ ๕.๓ นะครับ เรียนเชิญครับ

นายพเยาว์ เพราะไธสง                      เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สืบเนื่องจาก  
นายกเทศมนตรี                              กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลบึงสำโรง ซึ่งในส่วนของกรรมการ

กองทุน ในสัดส่วนของสมาชิกสภาท้องถิ่น ๒ ท่าน ได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลบึงสำโรง วันนี้จึงอยากขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ๒ ท่าน มาเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบึงสำโรงชุดใหม่ครับ ในสัดส่วนของตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ คณะกรรมการชุดเก่าได้หมดวาระไปนะครับวันนี้เราจะมาเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ในสัดส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับจำนวน ๒ ท่าน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้มีหน้าที่อะไรบ้าง ก็มีเอกสารแนบไปให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดแล้วนะครับ สำหรับวันนี้เราจะมาคัดเลือกตัวแทนในฝ่ายสภาเทศบาลจำนวน ๒ ท่าน ว่าท่านสมาชิกสภาจะเสนอสมาชิกสภาท่านใดให้เป็นกรรมการดังกล่าว ในการคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น อาศัยระเบียบตามข้อ ๘ คือการเลือกประธานสภา มาบังคับใช้โดยอนุโลม คือสมาชิกสภาสามารถเสนอรายชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน หากเสนอเพียงชื่อเดียว ก็ถือว่าผู้นั้นได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการนะครับ หากมีการเสนอแข่งกัน ขั้นตอนก็คือต้องมีการลงคะแนน ขอให้ที่ประชุมเสนอกรรมการคนที่ ๑ ครับ เชิญเสนอครับ

นายชิต แซ่มซ้อย  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ นายหนูเล็ก กวดนอก

ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ ท่านพินันท์ กับท่านสันต์ รับรองนะครับ มีท่านใดจะเสนอกรรมการคนที่ ๑ แข่งอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ถือว่าท่านหนูเล็ก กวดนอก เป็นกรรมการคนที่ ๑ นะครับ ต่อไปเสนอกรรมการคนที่ ๒ ครับ เชิญครับ

นายสันต์ ตรวจนอก  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอ นางสาว อุ่นใจ

ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ท่านชิต กับท่านพล รับรองนะครับ มีท่านใดจะเสนอกรรมการคนที่ ๒ แข่งอีกไหมครับ ไม่มี ถือว่าท่านสมพร อุ่นใจ เป็นกรรมการคนที่ ๒ นะครับ ครับสำหรับเรื่องพิจารณา ก็มีเพียงเท่านั้นนะครับ

### ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๖ เชิญท่านสมพรครับ

นางสมพร อุ่นใจ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานที่เคารพคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากจะเรียนถามไปยังท่านผู้บริหาร ดิฉันจำได้ว่าเงินที่ตัดออกจากโครงการของหมู่บ้าน หนองโน และหนองปรือ ที่จะเอาไปทำในบ้านกุดปลาฉลาด ดิฉันอยากทราบว่าได้ดำเนินการหรือยัง เพราะดิฉันอยากให้รับดำเนินการเนื่องจากมีเงินอยู่แล้ว และเรื่องที่ ๒ ช่วงนี้ฝนตกค้ำ น้ำไหลเต็มถนน และไปตัดลงตรงถนนหน้าบ้านนางทองลา เทพมาลี ที่จะเชื่อมต่อไปยังบ้านโนนสะอาด

การสัญจรเป็นไปด้วยความลำบากค่ะ เนื่องจากน้ำไหลจากหมู่บ้านหนองโน มันจะไปลงตรง  
นั้น ทำให้ถนนถูกกัดเซาะสัญจรไปมาลำบาก จึงอยากจะให้ผู้บริหารดำเนินโครงการ ในปี  
๒๕๖๒ โดยเร็วนะคะ ดิฉันก็ขอฝากตรงนี้ไว้ค่ะ แล้วก็ยังมีเส้นทางไปนาของพ่อบุญตา ท่านก็ได้  
ขอไว้แล้วค่ะ แต่ก็ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ การเดินทางไปมาก็ยากลำบาก ดิฉันก็อยากให้คุณ  
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน  
ให้กับพี่น้องประชาชน ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านเจียม เดชะบุรีรัมย์

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์                      เรียนประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล                      ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงของงบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ปัจจุบัน ยังไม่ไม่เห็น  
ดำเนินการ โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เลยนะคะ โครงการต่างๆ ที่จะทำของเทศบาลตำบล  
บึงสำโรง ผมอยากทราบว่าท่านจะสามารถทำได้ทุกโครงการเลยหรือไม่ครับ อย่างที่ย้อนไป  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท่านบอกว่าจะทำถนนสายหนองบัว-หนองโน ในตอนนี้ยังไม่  
เห็นดำเนินการอะไรเลย ไม่ทราบว่าท่านมีเหตุขัดข้องประการใดหรือไม่ครับถึงยังไม่ได้  
ดำเนินการ และยังมีอีกหลายๆโครงการที่ท่านว่าจะดำเนินการ แต่ก็ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ  
ไม่ทราบว่าท่านจะทำได้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสันต์ ตรีวงนอก

นายสันต์ ตรีวงนอก                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล                      ผมอยากจะฝากทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เรามาเพื่อประชาชน แม้ในบางครั้งเรา  
อาจจะขัดแย้งกันบ้าง แต่เราก็ต้องเป็นหนึ่งเดียว เพื่อประชาชน ทั้งฝ่ายผู้บริหารสมาชิกสภา  
และเจ้าหน้าที่ และอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของแผนนะครับจากที่ผมฟังมา ผมว่ามันไม่ได้คิดถึง  
อนาคตข้างหน้า หลายๆโครงการที่บอกว่าไม่เสร็จ ทั้งๆที่บอกว่าจะทำ เหมือนว่ายังไม่ได้มีการ  
ประสานงานกันเท่าที่ควร ทำให้เกิดการไม่เข้าใจกันในหลายๆอย่าง ไม่ได้มีการพูดคุยกันว่ามี  
ปัญหาตรงที่ใด ทำให้การแก้ปัญหาและการดำเนินการเป็นไปอย่างล่าช้า ผมก็อยากให้มีการ  
ประสานงานกันอย่างเข้าใจ และวางแผนถึงอนาคตด้วย จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นซ้ำซาก ผมก็  
ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านเจียม เดชะบุรีรัมย์

นายเจียม เดชะบุรีรัมย์                      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองประธานสภาเทศบาล                      ตามที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องทุกอย่างทุกโครงการ เป็นสิ่งที่มีอยู่ในแผน ผมก็  
ไม่ได้อะไรมากมาย ผมแค่อยากรู้ว่า ที่ท่านว่าจะดำเนินการนั้น ฉันททำได้มากน้อยแค่ไหน  
ไม่ได้จะให้เกิดความขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ผมเคารพในทุกๆท่านครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล                      เชิญท่านสันต์ ตรีวงนอกครับ

นายสันต์ ตรวจนอก  
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมไม่ได้ว่าใคร ผมเพียงแต่เสนอแนะ แนวทางในการทำงานของเราครับ ว่าในการจัดทำแผนอะไรนั้นคนในพื้นที่ ก็ควรประสานงานกับช่าง ให้ดีจะได้ไม่มีปัญหา เนื่องจากผู้รู้สภาพพื้นที่ที่ดีที่สุดก็คือคนในพื้นที่ครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ ก็จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านสมาชิกสภาท่านอื่นครับ ไม่มีนะครับ ผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญครับ

นางเรณู คำมิสา  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากจะสอบถาม ในการขอ พร.๔ พร.๕ เกี่ยวกับการขุดลอกสระใหม่ เนื่องจากตอนนี้เห็นเรื่องเงียบ จึงอยากทราบว่ามีความชัดเจนตรงไหนหรือไม่คะ จะได้เข้าไปแก้ไขและทำเรื่องส่งมาอีกครั้งหนึ่ง จึงอยากให้ท่านชี้แจง ในเรื่องนี้ให้ทราบด้วยนะคะ ขอขอบคุณค่ะ

ประธานสภาเทศบาล

เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบข้อซักถามครับ

นายเพียว เพราะไฮสง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ต้องขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับกรณีที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่บังเอิญว่าโครงการที่เป็นความเดือดร้อนนั้นมันไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนงานของเทศบาล ผมก็อยากให้ท่านผู้นำหรือท่านสมาชิกสภาได้ประสานกับผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านในการ ทำเป็นการประชาคม อย่างแรกเรามีข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการที่ประชาชนได้ยื่นคำร้องขอเข้ามา เราก็อยากให้เราทำเป็นหนังสือโดยผ่านเวทีประชาคม นำเรื่องมาส่งที่เทศบาล เราก็จะได้หาทางช่วยเหลือครับ

และในส่วนของท่านรองประธานสภา ได้สอบถามว่าโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น จริงๆแล้วก็ใช่ครับ ซึ่งโครงการแรกที่เราได้ทำ ก็คือโครงการปรับเกรดถนนภายในตำบลบึงสำโรง และโครงการที่ ๒ ก็ตามที่ผมได้นำเรียนไปคือโครงการโครงการวางท่อบ้านโมกมัน ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ และขอเรียนว่าทางกองคลัง แจ้งว่างบประมาณเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท ที่จะสามารถดำเนินการได้ ก็จะได้ทยอยดำเนินการตามที่ได้แจ้งกับที่ประชุมไว้ครับ ตามที่ท่านได้ถามว่าถนน คสล. จากบ้านหนองบัวไปบ้านหนองโน ณ ปัจจุบันผมก็ได้มีการพูดคุย และได้รับคำแนะนำจากท่านผู้นำและท่านสมาชิกสภาเทศบาล ว่าอยากให้เทศบาลดำเนินงานในส่วนตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วน แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเนื่องจากไม่ได้บรรจุในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ต้องไปของบประมาณจากภายนอกมาดำเนินการ แต่ผมก็จะพยายามผลักดันนำเรื่องนี้บรรจุเข้าไปในแผนอยู่ครับ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชน ก็ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไปนะครับต้องขออภัยในจุดนี้ด้วย

สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางของท่านสันต์ ผมก็ขอน้อมรับไว้ และขอให้ทุกท่าน ร่วมบูรณาการร่วมกันนะครับ ส่วนในเรื่องการก่อสร้างโครงการต่างๆ ก็ถือว่าอยู่ในแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น มีการทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานเข้าไปแก้ปัญหาของทางเทศบาลนะครับ ทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับ

และในส่วนเครื่องขุดลอกหนองอ้อ ที่ท่านผู้ใหญ่บ้าน ได้ถามมานะครับ ผมก็จะให้

ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้ชี้แจงนะครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล                   เชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ

นายคมสันต์ เชื้อกุดรู  
ผู้อำนวยการกองช่าง                   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขออนุญาตนำเรียน เกี่ยวกับข้อซักถามของ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ นะครับ โครงการนี้ผมก็ได้เข้าไปร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้า  
ไปดูพื้นที่กันโดยบังเอิญ ไม่ได้เตรียมเครื่องมือเข้าไปด้วย วันนี้หลังจากที่การประชุมแล้วเสร็จก็  
จะเข้าไปดูให้เรียบร้อยครับ ผมต้องขอภัยในจุดนี้ด้วยครับ และผมจะรีบดำเนินการให้  
เรียบร้อยครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล                   มีท่านอื่นที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามอีกหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เช่นนั้นผมขอสอบถาม  
เรื่องหนึ่ง ความคืบหน้าเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เพื่อใช้ก่อสร้างศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด ซึ่งได้ส่งเรื่องไปหลายปีแล้ว ไม่ทราบว่าความคืบหน้าเป็นเช่นไร  
บ้างครับ

นายเพียว เพราะโฮสง  
นายกเทศมนตรี                   ผมขอนำเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุม นะครับ สำหรับเรื่อง  
ความคืบหน้าการขอใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด  
หนังสือสั่งการก็ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการโครงการต่างๆ ในที่ดิน  
สาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบต่างๆต้องขออนุญาตก่อสร้าง ไม่ได้ขอไปที่จังหวัดนะครับ  
แต่ต้องขอไปที่กรมฯ ต้องมีการขอใช้ที่ก่อน และต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ และในส่วนที่  
ท่านประธานสภาได้ถามนั้นก็ขอเรียนว่าทางเราได้ขอใช้ที่ดินสาธารณะไปแล้วนะครับแต่  
ขณะนี้ยังไม่ได้มีหนังสือตอบกลับแต่อย่างใด เราก็ต้องรอหนังสือก่อนครับถึงจะดำเนินการ  
ต่อไปได้ คือเราต้องขอใช้ที่ดินสาธารณะให้ได้ก่อนครับถึงจะดำเนินการโครงการต่อไปได้  
ส่วนในส่วนของหนองปรือ นั้นเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวช่วงที่หนังสือสั่งการมาจะให้ขอใช้ที่  
สาธารณะต้องขออนุญาตก่อน ถึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ และเราได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว  
ก่อนที่จะมีหนังสือสั่งการมาใหม่เกี่ยวกับการขอใช้ที่สาธารณะ คือในตอนี้ สำหรับบ้านโนน-  
สะอาดก็ต้องรอหนังสือตอบกลับก่อนนะครับ ซึ่งเราได้ทำเรื่องขอไปแล้ว จึงขอนำเรียนให้ที่  
ประชุมได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาเทศบาล                   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีครับ และขอฝากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับ  
ท่านรองนายกเทศมนตรีมีอะไรหรือเปล่าครับ เชิญครับ

นายศักดิ์ดา ชาดัน  
รองนายกเทศมนตรี                   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาล รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ครับ ผมก็มีเรื่องที่จะพูดคุย กับท่านสมาชิกสภา และฝ่ายผู้บริหารทุกท่านนะครับ คือเรื่องการ  
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผมก็มีความเป็นห่วงเพื่อนสมาชิก และทางผู้บริหารทุกท่าน  
ในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองนะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะเหมือนจะมีรางวัลนำจับด้วยนะครับ  
ผมก็ขอให้ทุกท่าน ได้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองด้วยนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่าน  
ประธานสภานะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ในข้างต้นแล้ว

ส่วนเรื่องที่ ๒ นะครับผมก็ฝากท่านสมาชิกสภานะครับ ผมพบว่าที่หนองข้างต่าย มีผู้

เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดินรुक้าที่ของผมอีกแล้วครับ และตอนนีหลักเขตดังกล่าวก็ได้หายไป แล้วครับ ผมก็ขอให้ท่านสมาชิกสภาช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่รอบสระน้ำหนอง-ข้างตาย ว่าอย่าเคลื่อนย้ายหลักเขตรูก้าที่เลยนะครับ และผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่ ได้ให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรูก้าที่สาธารณะนั้น ว่ามีโทษอย่างไรบ้าง

ส่วนเรื่องที่ ๓ ผมก็เป็นห่วงเพื่อนสมาชิกสภา ว่าเราเดินทางไปมาในพื้นที่อย่างเช่นถนน บ้านหนองปรือไปสถานีสูบน้ำ ผมก็อยากให้ความสะดวกสบาย จึงอยากให้ท่านสมาชิก ช่วยกันเสนอเรื่องการทำถนนเข้ามาเพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงด้วยนะครับ

และก็มีในเรื่องของน้ำที่สถานีสูบน้ำบ้านโมกมัน ก็ขอให้ท่านได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ ด้วยนะครับว่าน้ำตอนนี้ ไม่สามารถสูบได้แล้ว เนื่องจากน้ำจะหมดแล้วนะครับ


ส่วนเรื่องที่ ๕ นะครับผมก็เห็นอย่างเพื่อนสมาชิกนะครับว่าทุกอย่างให้มีการวางแผน เพื่อ ลดปัญหาที่จะเกิดในการดำเนินงานนะครับ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ


ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ ไม่ทราบมีท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ครับ ไม่มีนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอปิดการประชุมไว้แค่นี้นะครับ ก่อนปิดประชุมผมก็ขอ ฝากท่านสมาชิกสภาทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ว่าในการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมใน ระดับตำบล หรือประชุมระดับอำเภอ ก็อยากจะฝากให้ท่านสมาชิกสภา ได้เข้าร่วมประชุม ด้วยนะครับ และอีกอย่างคือการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับตำบล ซึ่งจะจัดเป็น ประจำทุกเดือน ผมก็อยากให้ท่านสมาชิกเข้าร่วมด้วยนะครับ เพราะท้องที่กับท้องถิ่นก็ต้องมี การทำงานร่วมกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอปิดการประชุมเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นางสมพร อุ่นใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายหนูเล็ก กวดนอก)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายพินันท์ ดวงลูกแก้ว)

ได้มีการรับรองในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง เห็นว่าถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)  ประธานสภาเทศบาล  
(นายสุนทร หลายทวีวัฒน์)